



QUỲNH PHỤ Linh hoạt trong thực hiện mô hình trường học mới

Dựa trên việc tự nguyện đăng ký thực hiện, tính đến năm học này, toàn huyện Quỳnh Phụ có 31 trường tiểu học và THCS thực hiện mô hình trường học mới. Nhờ linh hoạt áp dụng những thành tích của mô hình, chất lượng giáo dục của huyện luôn duy trì ổn định, quan trọng hơn là học sinh đã mạnh dạn, tự tin trong học tập và giao tiếp.

Ông Nguyễn Văn Roanh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Trước khi áp dụng mô hình trường học mới, Phòng đã tổ chức cho giáo viên tìm hiểu và nghiên cứu kỹ mô hình qua việc đi thực tế tại một số trường học đã thực hiện trước đó như Trường Tiểu học Tự Tân (Vũ Thư) và một số trường thuộc tỉnh Lào Cai. Nhận thấy hiệu quả của mô hình, dựa trên điều kiện thực tế của từng trường, nhiều trường học trong huyện đã mạnh dạn đăng ký thực hiện dựa trên việc chọn lọc những yếu tố, nội dung tích cực của mô hình, bên cạnh đó tiếp tục phát huy các yếu tố ưu việt của phương pháp dạy học truyền thống. Phòng đã lựa chọn được 21 trường tiểu học và 10 trường THCS tương đối đủ điều kiện để áp dụng mô hình trường



Không gian lớp học của học sinh Trường Tiểu học An Dục (Quỳnh Phụ).

học mới. Đây là những trường đạt chuẩn quốc gia, có cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, có năng lực chuyên môn tốt, tích cực tiếp thu và vận dụng phương pháp mới. Cùng với đó, Phòng đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các trường tổ chức thực hiện; đồng thời tích cực tuyên truyền đến phụ huynh và nhân dân để tạo sự đồng thuận.

Năm học 2016 - 2017 là năm học đầu tiên Trường Tiểu học An Dục thực hiện

mô hình trường học mới ở khối 2 với 68 học sinh. Cô giáo Vũ Thị Hoài, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Thực tiễn dạy và học theo mô hình trường học mới đã thực sự tạo nên môi trường học tập, vui chơi thân thiện, gắn kết các mối quan hệ giữa học sinh và học sinh, nhà trường và học sinh, nhà trường với cha mẹ học sinh. Bên cạnh đó, các hoạt động giáo dục được thực hiện dân chủ, thân thiện, tạo cảm giác tin cậy, ấm áp đối với học sinh. Về kiến thức kỹ năng của sách giáo khoa

lớp 2, cô giáo Hoài và các giáo viên trong Trường có chung nhận định là trùng khớp với chương trình hiện hành nên thuận lợi cho việc giáo viên và học sinh trong việc tiếp cận vấn đề từ phương pháp dạy học truyền thống sang mô hình trường học mới. Tuy nhiên, không phải trường học nào cũng đủ điều kiện để áp dụng mô hình này. Vì vậy, đối với Trường Tiểu học An Dục, Trường đã huy động cùng vào cuộc để bổ sung trang thiết bị cho các lớp học. Mỗi phụ huynh học

sinh đóng góp theo hình thức "có gì dùng nấy" nên các phòng học ở trường được trang trí rất giản dị, gần gũi nhưng cũng rất bắt mắt nên học sinh rất thích thú khi được đến trường.

Còn đối với Trường Tiểu học thị trấn Quỳnh Côi, sau 1 năm thực hiện mô hình trường học mới đã xuất hiện một số hạn chế như: bàn ghế chưa đáp ứng được việc học theo nhóm, một số giáo viên chưa quen với cách dạy mới. Thấy giáo Trần Văn Quyển, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Sau khi tham gia lớp tập huấn tại Nghệ An, cùng với kết quả đạt được của năm học 2015 - 2016, năm học 2016 - 2017 Trường quyết định tiếp tục áp dụng tại khối lớp 2 và khối lớp 3. Trường chỉ đạo các giáo viên không thực hiện máy móc và vận dụng kết hợp những mặt tích cực của mô hình trường học mới với phương pháp dạy học truyền thống như: bố trí chỗ ngồi linh hoạt, soạn bài bổ sung cho phù hợp với từng đối tượng học sinh trong lớp, điều chỉnh nội dung dạy học sát với đặc điểm cụ thể ở địa phương... Với những khối lớp không thực hiện mô hình trường học mới, nhà trường cũng khuyến khích giáo viên linh hoạt áp dụng một số thành tố như: cơ cấu tổ chức lớp, trang trí lớp học, phối hợp vận dụng nhiều hình thức dạy học, đặc biệt chú trọng việc tự học của mỗi cá nhân, trao đổi nhóm.

Sau một thời gian thực hiện mô hình trường học mới, giáo viên đã cơ bản tiếp cận và vận dụng không

đổi hiệu quả cách dạy mới. Nếu như đầu năm học nhiều giáo viên còn thấy khó khăn thì đến cuối học kỳ I những giáo viên này đã hứng thú dạy theo mô hình trường học mới. Dưới sự hướng dẫn của thầy cô, học sinh tự tiếp cận tài liệu, thực hiện nhiệm vụ theo tài liệu, hoạt động theo nhóm, có sự tương tác, hợp tác, trao đổi, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Cách bố trí hoạt động theo nhóm tạo không khí thân thiện, thoải mái. Qua đó giúp học sinh phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động tham gia, mạnh dạn, tự tin, tự chủ trong mọi hoạt động cũng như một số hạn chế như: cường độ giáo viên phải làm việc nhiều, học sinh yếu kém khó hoàn thành nhiệm vụ, bộ sách giáo khoa còn công kềnh, thiết kế chương trình lớp 1 môn tiếng Việt còn nặng nề, chưa chú ý đến việc luyện tập cho học sinh.

Mặc dù còn có những hạn chế song kết thúc học kỳ I vừa qua, chất lượng giáo dục tại các trường, lớp thực hiện mô hình trường học mới được duy trì ổn định, nhiều giáo viên dạy theo mô hình này đạt giải cao tại hội giảng giáo viên cấp tỉnh. Đây là cơ sở ngành Giáo dục Quỳnh Phụ tiếp tục có những định hướng để tiếp tục nhân rộng mô hình trường học mới.

DẶNG ANH

► KIẾN XƯƠNG Thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông

Huyện Kiến Xương vừa tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) năm 2017 đối với học sinh THCS.

Tham gia cuộc thi có 3 đội của các trường: THCS Quang Trung, THCS Vũ Tây, THCS Vũ Bình, là 3 đội xuất sắc được tuyển chọn từ cuộc thi cấp cụm trường trong toàn huyện. Với chủ đề "Thay đổi văn hóa giao thông bắt đầu từ chính bạn; chấp hành Luật Giao thông đường bộ là bảo vệ chính mình và mọi người", 3 đội thi đã trải qua 4 phần thi: khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc và về đích.



Thông qua mỗi phần thi, các thí sinh được tìm hiểu và tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, một số kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đặc biệt, bằng các tiểu phẩm vui nhộn với nội dung đặt ra tình huống giao thông cụ thể, các đội đã chuyển tải thông điệp đầy ý nghĩa về văn hóa khi tham gia giao thông, đừng vì cảm kích thấy người tai nạn giao thông.

KHÁC ĐUẨN

► TIỀN HẢI 250 đối tượng được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong hai ngày 28 - 29/3, Hội Chữ thập đỏ huyện Tiền Hải đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện, Bệnh xá Trung đoàn 8, Ban Quản lý Ban CHQS huyện tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 250 đối tượng là người nghèo, người cao tuổi tại hai xã Đông Hải, Đông Trà.

Tại buổi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, các y bác sĩ đã tiến hành tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho người dân như kiểm tra huyết áp, tim mạch, điện tâm đồ, siêu âm, thoái hóa xương, khớp, tiểu đường và các bệnh về mắt. Sau khi thăm, khám các đối tượng được cấp thuốc miễn phí (40.000 đồng/người).

MẠNH THẮNG

► Giao lưu văn nghệ "Tiếng hát đến với người bệnh"

Chương trình giao lưu văn nghệ "Tiếng hát đến với người bệnh" được Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức tối ngày 28/3 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Chương trình có 16 tiết mục đặc sắc do đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Công an tỉnh, các trường Đại học, cao đẳng, thi sinh đạt giải cao trong cuộc thi tài năng nghệ thuật trẻ Thái Bình và bệnh nhân biểu diễn.

Nhân dịp này, ban tổ chức chương trình đã tặng 10 suất quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đây là hoạt động chào mừng đại hội đoàn thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022. Chương trình đã tạo không khí vui tươi, đầm ấm, đầy tình nhân ái, là món quà tinh thần ý nghĩa dành cho các bệnh nhân, góp phần làm cho tình cảm giữa thầy thuốc và bệnh nhân thêm gắn bó.

PHƯƠNG ANH

CÁC CẤP HỘI NÔNG DÂN

Tham gia hiệu quả công tác phòng, chống lao

Phát huy vai trò thành viên Ban Chỉ đạo chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội phối hợp tích cực với ngành Y tế triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống lao trong hội viên và bà con nông dân.

Là hội đoàn thể có đông hội viên, Hội Nông dân tỉnh rất chú trọng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho hội viên và nông dân nói chung, phòng, chống bệnh lao nói riêng. Vì vậy, ngay khi tiếp nhận dự án quỹ toàn cầu về phòng, chống lao của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (năm 2011), Hội Nông dân tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Trong đó, Hội đã xây dựng, duy trì và phát huy hiệu quả mô hình "Chi hội nông dân phát hiện sớm người nghi mắc lao, vận động nông dân nghi mắc lao đi khám và điều trị" tại 8 xã thuộc 8 huyện, thành phố. Tham gia mô hình, hội nông dân

mỗi xã chọn cử 50 hội viên làm thành viên nông cốt. Những hội viên này thường xuyên được tập huấn, cung cấp thông tin mới về chương trình phòng, chống lao; hàng quý được tham gia sinh hoạt câu lạc bộ để trao đổi kinh nghiệm và triển khai nhiệm vụ. Không chỉ trở thành những tuyên truyền viên tích cực, giúp hội viên và bà con nông dân nâng cao nhận thức về phòng, chống bệnh lao trong cụm dân cư nơi sinh sống, những hội viên nông dân tham gia mô hình còn phát huy kiến thức được tập huấn, giúp phát hiện sớm người mắc lao và vận động người nghi mắc lao đi khám và điều trị. Ông Nguyễn Thanh Bằng, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn An Phúc, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương cho biết: Được tham gia các lớp tập huấn về tuyên truyền phòng, chống bệnh lao, chúng tôi có thêm nhiều kiến thức, hiểu biết về căn bệnh, từ đó tự tin phối hợp cùng cán bộ y tế địa phương tuyên truyền cho hội viên,



Tiêm vắc-xin phòng, chống lao tại Trạm Y tế xã Song An (Vũ Thư).

bà con nông dân cách phòng tránh. Đến nay, hội viên và bà con nông dân xã Lê Lợi hầu như không còn kỳ thị, xa lánh người mắc bệnh lao như trước. Người có bệnh cũng hiểu rõ vai trò của việc tuân thủ phác đồ điều trị để tránh lao kháng thuốc; hiểu rõ bệnh lao là bệnh chữa khỏi được nên không còn giấu bệnh mà tích cực tham gia chữa trị. Bà Phạm Thị Xuyên, xã Lê Lợi (Kiến Xương) trước đây

thường bị ho kéo dài, người mệt mỏi, sức khỏe ngày một yếu đi. Được các hội viên trong chi hội nông dân phát hiện, tư vấn, giúp đỡ, động viên, bà Xuyên đi bệnh viện khám và được chẩn đoán mắc bệnh lao. Chị Phạm Thị Xuyên, người nhà bà Phạm Thị Xuyên chia sẻ: Trong suốt thời gian điều trị, đại diện chi hội nông dân, y tế thôn hầu như tuần nào cũng ghé thăm nhà, động viên, nhắc nhở mẹ tôi kiên

trì điều trị, hàng ngày nhớ uống thuốc đúng giờ, đồng thời hướng dẫn cách giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ phòng, chống dịch bệnh; cách phòng tránh lây nhiễm bệnh cho mọi người trong gia đình và cộng đồng. Đến nay sức khỏe của mẹ tôi đã ổn định, gia đình rất phấn khởi.

Bà Bùi Thị Nga, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Phát huy hiệu quả mô hình "Chi hội nông dân phát hiện sớm người nghi mắc lao, vận động nông dân nghi mắc lao đi khám và điều trị", các cấp hội trong tỉnh đã phối hợp tích cực với ngành Y tế trong tuyên truyền phòng, chống bệnh. Đặc biệt, đã phát hiện hàng trăm người mắc lao mới và tích cực hỗ trợ họ điều trị khỏi. Từ năm 2016, Hội Nông dân tỉnh tiếp nhận, triển khai chương trình M-Health - Hỗ trợ điều trị bệnh lao qua tin nhắn di động. Chương trình đã giúp việc giám sát, hỗ trợ bệnh nhân lao điều trị hiệu quả hơn qua việc cán

bộ hội thường xuyên nhắn tin động viên, nhắc nhở người bệnh. Công tác tuyên truyền phòng, chống bệnh lao vì vậy cũng có nhiều thuận lợi hơn. Xác định việc chăm sóc sức khỏe cho hội viên và bà con nông dân là nhiệm vụ thường xuyên, các chi hội nông dân cũng thường tổ chức đi thăm hỏi những gia đình có người đang điều trị bệnh lao, qua đó đã khích lệ, động viên kịp thời, giúp người bệnh yên tâm điều trị.

Với việc tích cực tham gia vào công tác phòng, chống lao, đặc biệt triển khai, duy trì hiệu quả mô hình "Chi hội nông dân phát hiện sớm người nghi mắc lao, vận động nông dân nghi mắc lao đi khám và điều trị", các cấp hội nông dân đã và đang góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống lao trên địa bàn tỉnh, góp phần cùng ngành Y tế và các ngành, các cấp từng bước thanh toán, loại trừ bệnh lao ra khỏi cộng đồng.

HÀ DUNG

Sáng tạo máy cho tôm, cá ăn tự động

Với dự án máy cho tôm, cá ăn tự động, em Hà Công Minh, học sinh lớp 11, Trường THPT Đông Thụy Anh đã giành giải ba cấp quốc gia cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2016 - 2017.

Hà Công Minh chia sẻ: Sinh ra, lớn lên ở vùng ven biển, nói có nhiều gia đình gắn bó với nghề nuôi trồng thủy sản, được chứng kiến nhiều chủ đầm vất vả và các hàng chục ki-lô-gam thức ăn rắc xuống đầm nuôi tôm, cá, em đã hình thành ý tưởng sẽ chế tạo ra một sản phẩm giúp người dân giảm bớt các khoản chi phí, đồng thời giảm sức lao động. Mặc dù ngoài thị trường hiện nay đã có một số máy cho tôm, cá ăn nhưng em thấy chưa thực sự linh hoạt và hoàn thiện, máy còn hạn chế ở việc chỉ

cố định tại một vị trí, địa điểm nhất định nên không mang lại hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt là ở những ao, đầm có diện tích lớn. Từ ý tưởng đó, em đã thuyết phục thầy giáo chủ nhiệm Nguyễn Văn Chung là giáo viên môn Hóa học làm giáo viên hướng dẫn mình thực hiện đề tài. Mỗi buổi chiều sau giờ học, Minh và thầy Chung lại cùng nhau xuống phòng thực hành để nghiên cứu, chế tạo ra các bộ phận của máy.

Lúc đầu, Minh thiết kế máy cho tôm, cá ăn tự động mang tính mô hình nên tiến hành nghiên cứu bản vẽ, sau đó nghiên cứu chất liệu, tính chất vật liệu cấu thành và thiết kế mô hình. Để chuyển từ mô hình sang máy, em và thầy giáo đã dành khoảng hơn 2 tháng hoàn thiện sản phẩm. Máy được cấu tạo

gồm hai phần chính là phần máy di chuyển và khoang chứa thức ăn. Phần máy di chuyển có hình dạng giống một chiếc thuyền có chiều dài 185cm, chiều rộng đáy 65cm, chiều rộng bề mặt 80cm, cao 35cm. Máy gồm mạch điều khiển từ xa được mắc với mô-tơ di chuyển nút tiến lùi rẽ trái, rẽ phải, rẽ phải để di chuyển máy. Còn khi rải thức ăn sẽ gạt nút kích hoạt máy cho ăn để thức ăn theo băng truyền tới máng và rải ra sau máy, lúc này luồng nước của máy đi làm cho thức ăn lan rộng ra giúp cho tôm cá ăn dễ dàng. Khi hết thức ăn, máy sẽ báo, lúc này người nhân công điều khiển cho máy quay về bờ.

Tuy dễ sử dụng máy vẫn cần đến nhân tố con người nhưng máy cho tôm, cá ăn tự động của em Hà Công Minh đã có rất nhiều

thực hiện việc điều khiển từ xa. Trước khi cho máy hoạt động, người nhân công cần kiểm tra thiết bị, bảo đảm máy hoạt động bình thường sau đó cho thức ăn vào khoang chứa. Qua bộ điều khiển, điều khiển máy di chuyển trên mặt nước. Khi di chuyển đến vị trí cho ăn cần sử dụng máy tiến lùi rẽ trái, rẽ phải để di chuyển máy. Còn khi rải thức ăn sẽ gạt nút kích hoạt máy cho ăn để thức ăn theo băng truyền tới máng và rải ra sau máy, lúc này luồng nước của máy đi làm cho thức ăn lan rộng ra giúp cho tôm cá ăn dễ dàng. Khi hết thức ăn, máy sẽ báo, lúc này người nhân công điều khiển cho máy quay về bờ.

Tuy dễ sử dụng máy vẫn cần đến nhân tố con người nhưng máy cho tôm, cá ăn tự động của em Hà Công Minh đã có rất nhiều

cải tiến so với một số sản phẩm cùng loại trên thị trường hiện nay. Việc áp dụng máy cho tôm, cá ăn điều khiển từ xa khiến chất lượng nước được cải thiện và tôm, cá được cho ăn đồng đều. Bên cạnh đó rút ngắn thời gian cho tôm, cá ăn với mật độ thức ăn đồng đều (khoảng 15 - 30 phút cho đầm rộng khoảng 1ha), tăng độ an toàn cho người dân với các ao nuôi rộng, tăng lượng oxy trong nước khi máy hoạt động, hạn chế thức ăn bị chìm đáy, giúp tôm cá tăng trưởng nhanh và đều hơn, rút ngắn thời gian nuôi, thích hợp trong nuôi bán thâm canh và thâm canh.

Sau khi sản phẩm được hoàn thiện, Minh đã mang sản phẩm của mình chạy thử ở một số ao, đầm tại huyện Thái Thụy. Kết quả thêm người dân rất quan



Hà Công Minh cùng thầy giáo hướng dẫn kiểm tra máy trước khi ứng dụng.

Một số chủ đầm đã liên hệ với em đặt máy cho tôm, cá ăn để sử dụng tại đầm của gia đình mình. Thành công của Hà Công Minh đã tiếp thêm niềm đam mê sáng

tạo khoa học cho rất nhiều học sinh trong và ngoài huyện. Em mong muốn trong thời gian tới được hỗ trợ để tiếp tục cải tiến sản phẩm của mình mang tính

tự động hóa hoàn toàn, góp phần giúp người nông dân giảm bớt chi phí, đưa sản phẩm chất lượng cao ra thị trường.

LAN PHƯƠNG